

## TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM A

### Phương pháp Tiếp cận và cách Tính điểm Ưu tiên sự Công bằng Chương Trình Tài Trợ Mở Rộng Dịch Vụ Giữ Trẻ

#### Thông tin nền

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, Ban Kiểm soát (Board of Supervisors) đã phê duyệt khoản tài trợ 20 triệu đô la cho các sáng kiến về dịch vụ giữ trẻ. Trong số này, 15 triệu đô la được phân bổ cho các khoản tài trợ cho cơ sở hạ tầng của dịch vụ giữ trẻ. Valley Health Foundation là đơn vị quản lý chương trình tài trợ.

Chương trình Tài trợ Mở rộng giữ trẻ nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại trung tâm và gia đình mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhằm khắc phục những sự gián đoạn trong hoạt động giữ trẻ và khoảng trống trong tuyển sinh bằng cách mở lại hoặc tăng tổng số chỗ trong dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có chất lượng dành cho các gia đình.

Mục đích hợp lệ để sử dụng nguồn tài trợ bao gồm chi phí xây dựng và vận hành. Các khoản tài trợ dự kiến sẽ giúp thêm các chỗ trong lớp học, tuyển sinh đầy đủ các chỗ trống mà khó tìm trẻ, nâng cao cơ sở vật chất và tuyển dụng thành công nhân viên giữ trẻ để đạt được thành công trong các nỗ lực mở rộng dịch vụ giữ trẻ ở cấp địa phương trên toàn quận. Cụ thể, các cơ sở dịch vụ giữ trẻ phải chứng minh trong hồ sơ của mình rằng nguồn tài trợ sẽ dẫn đến *việc thêm các chỗ trống trong dịch vụ giữ trẻ* (ví dụ: chuyển đổi một lớp học mầm non để phục vụ trẻ sơ sinh/trẻ mới biết đi, thêm một lớp học mới, bắt đầu kinh doanh dịch vụ giữ trẻ tại nhà quy mô gia đình) hoặc *tăng số lượng tuyển sinh* cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và những trẻ em khác (ví dụ: các cơ sở có thể bị mất một số trẻ ghi danh do hậu quả của đại dịch, khó đạt được số lượng ghi danh đầy đủ do cần nâng cấp cơ sở vật chất và hoạt động).

#### Tiêu chí Công bằng để Lựa chọn Bên được Nhận Tài trợ

Các khoản tài trợ sẽ được giải ngân bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận hai giai đoạn dựa trên cơ sở công bằng:

**Vòng 1. Trao Tài trợ cho Bên Nộp Hồ sơ Sớm:** Khoản tài trợ có thể được trao cho các cơ sở đáp ứng các yêu cầu chung về hồ sơ và Tiêu chí Công bằng Ưu tiên (xem Bảng 1) trong thời gian mở để nhận hồ sơ. Điều này cho phép Valley Health Foundation bắt đầu trao tiền tài trợ nhanh nhất có thể để tối đa hóa lượng thời gian mà bên được nhận tài trợ có để hoàn thành các yêu cầu để nhận tài trợ. Để được nhận tài trợ, cơ sở phải đáp ứng các tiêu chí công bằng Dòng 1 VÀ 2 VÀ ít nhất một tiêu chí công bằng từ Dòng 3-8.

**Vòng 2. Tính Điểm Công bằng sau khi Kết thúc Thời gian nhận Hồ sơ:** Sau khi thời gian nhận hồ sơ kết thúc, số tiền tài trợ còn lại sẽ được trao cho các cơ sở đáp ứng các yêu cầu chung về hồ sơ nhưng không đáp ứng các tiêu chí công bằng ưu tiên Dòng 1 VÀ 2. Bên nộp đơn sẽ được xếp hạng theo Tổng điểm Công bằng của họ bằng cách sử dụng khung tính điểm trong Bảng 1. Do nguồn tài trợ hạn chế, không phải tất cả các bên nộp hồ sơ đủ điều kiện đều sẽ được trao tài trợ.

Bảng 1. Tiêu chí Công bằng Ưu tiên để Lựa chọn

Mục	Tiêu chí Công bằng	Điểm Công bằng
1.	Cơ sở nằm trong Vùng Điều tra Dân số Đủ điều kiện (Qualified Census Tract - QCT) của liên bang cho năm 2022 hoặc 2023. <sup>1</sup> (QCT được định nghĩa là các cộng đồng có thu nhập thấp, chưa được phục vụ đầy đủ, nơi mà sự chênh lệch tồn tại từ trước đã bị đại dịch làm cho nghiêm trọng hơn và phải đối mặt với những kết quả tồi tệ hơn về mặt kinh tế và sức khỏe, chẳng hạn như tỷ lệ tử vong và thất nghiệp cao hơn do COVID-19.)	5
2.	Cơ sở thể hiện được những kế hoạch nhằm tăng số chỗ hoặc số lượng tuyển sinh dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi (tức là trẻ dưới 3 tuổi).	5
3.	Cơ sở phục vụ ít nhất 13% số trẻ ghi danh có phiếu giảm giá/trợ cấp cho dịch vụ chăm sóc trẻ em.	5
4.	Cơ sở có chuyên môn và phục vụ trẻ em khuyết tật.	5
5.	Cơ sở nhận được sự giới thiệu để phục vụ trẻ em Đủ điều kiện theo nhóm phân loại (tức là các cơ quan chính phủ cung cấp nhà ở, phúc lợi trẻ em, gia đình di cư hoặc các dịch vụ khác).	5
6.	Cơ sở cung cấp giờ làm việc phi truyền thống cho việc chăm sóc trẻ em (ví dụ: sáng sớm, tối muộn và cuối tuần).	3
7.	Cơ sở dịch vụ giữ trẻ trong gia đình nằm trong khu vực điều tra dân số nơi không có trung tâm giữ trẻ.	3
8.	Cơ sở thể hiện được các kế hoạch xây dựng hoặc mở rộng dịch vụ giữ trẻ tại trường, bao gồm các trường cao đẳng/đại học cộng đồng.	3
9.	Cơ sở phục vụ trẻ em và gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.	3
10.	Cơ sở cung cấp chương trình văn hóa mà tôn vinh sự đa dạng của quận.	3
<b>Tổng Điểm Công Bằng</b>		<b>40</b>

<sup>1</sup> [https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda\\_qct.html](https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html)